
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 

ครั้งที่  ๘ /๒๕๕๑ 
วันพุธท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 
--------------------------- 

รายนามกรรมการผูมาประชมุ 
 
 

๑. รศ.ดร.ทองหลอ วงษอินทร ประธานสภาวชิาการ 
๒. ศ.ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.สุรางค เมรานนท กรรมการ 
๗. ผศ.อนงคลักษณ ศรีเพ็ญ กรรมการ 
๘. รศ.วันทนยี ภูมิภัทราคม กรรมการ 
๙. รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก กรรมการ 
๑๐. ผศ.ณรงค นันทวรรธนะ กรรมการ 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
 
 

๑. รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. ดร.ผุสดี พลสารัมย กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผศ.รท.หญิงวิภาว ี เกียรติศิริ กรรมการ 
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รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 

๑. ดร.วราวรรณ ประสิทธิ์ผล อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒. ดร.สรวง สมานหมู ประธานกรรมการรางหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสําอาง 
๓. ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการรางหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสําอาง 
๔. น.ส.ฐิติกานต จิตรจา เลขานุการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
เปดประชุมเวลา   ๑๓.๒๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 รศ.ดร.ทองหลอ   วงษอินทร  ประธานสภาวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวาในปนี้จะมีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น  ๔,๐๙๑  คน  โดยจะรับปริญญาทั้งวันซึ่งมีจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใกลเคียงกับจํานวนนักศึกษาในปที่ผานมา  สวนผูที่จะไดรับพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์    อยูระหวางการพิจารณา 
   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑   
 ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ            
คร้ังที่   ๗/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 มติคณะกรรมการ   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑  
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                   
               ๓.๑  โครงการพิเศษ  “ การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจคาปลีก ”   
     ผศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอวา  สกอ.       
ไดรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการคาปลีก  ของมหาวิทยาลัยแลว  การจัดการ
ศึกษา  รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล  
คอรปอรเรชั่น  จํากัด  และทั้งนี้บริษัทไดสงนักศึกษาซึ่งเปนพนักงานของบริษัทเขามาเรียนรุนแรก  จํานวน  
๔๐  คน  และกําลังจะสงเขามาอีก  ๒  รุน  รุนละ  ๔๐  คน  หลักสูตรนี้เปนการดําเนินการตามขอตกลงความ
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รวมมือทางวิชาการ  (MOU)  เพื่อใหการจัดการศึกษาดังกลาว  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงใครขอให  สภาวิชาการไดพิจารณาอนุมัติการจัดการคาปลีกดังกลาว   
เปนโครงการพิเศษตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการสภาวิชาการ  ใหขอเสนอแนะวา  ควรทําหลักสูตรใหกวางขึ้นเพื่อให
เหมาะกับผูมาเรียนอื่น  ๆ  ดวยและควรแสดงคาใชจายในการเรียนการสอน  คาใชจายตาง  ๆ  และกําไรเปน
เปอรเซ็นต  นอกจากนี้ควรมีระเบียบอื่น  ๆ  ใหชัดเจน 
       
   มติคณะกรรมการ   คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบอนุมัติ  โครงการพิเศษ               
“ การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ”  และใหนําเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
       

           ๓.๒  (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง  
หลักสูตรใหม     ป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ดร.สรวง   สมานหมู  ประธานคณะกรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง   นําเสนอ   (ราง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง หลักสูตรใหมป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแลวใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขดังนี้ 
         -  ไมควรเขียนชื่อหลักสูตรแลวใสวงเล็บ  “ ภาษาอังกฤษ ”  เพราะจะทําใหเขาใจวาทําการ
สอนทุกวิชาเปนภาษาอังกฤษ  รวมท้ังวิชาศึกษาทั่วไปดวย  กรรมการควรไดศึกษาเกณฑมาตรฐานการจัดทํา
หลักสูตรใหดี  ถาจะทําการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้อาจจะใหเร่ิมการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทยกอน  แลวคอย  ๆ  ปรับเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  หรือหลักสูตรนานาชาติ  และถาเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษตองมีมาตรฐานวาตองสอบ  Toefl  หรือสอบภาษาอังกฤษใหไดคะแนนเทาใด  และตองแนใจ
ไดวานักศึกษาจะตองเรียนไดเมื่อเขามาเรียนแลว  หรืออาจจะทดลองสอนบางวิชาเปนภาษาอังกฤษกอน  
เพื่อดูศักยภาพวานักศึกษาสามารถเรียนไดหรือไม  เชนวิชาสัมมนา  เปนตน 
  -  ผลการสํารวจความตองการ  การศึกษาหลักสูตรนี้  ที่คณะกรรมการรางหลักสูตรนั้นมี
ขอสังเกตวา  ในการเก็บขอมูลจากนักเรียน  วาตองการเรียนหลักสูตรนี้  นักเรียนทราบหรือไมวาเรียนจบ
แลวจะประกอบอาชีพอะไร  และควรตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บไดถูกตองและเชื่อถือไดหรือไม       
         -  ถาเพิ่มหลักสูตรที่ทําการสอนเปนภาษาอังกฤษ  ตองเขียนคําอธิบายรายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษ  และไมใชคําวา  เชน  ในการเขียนคําอธิบายรายวิชาจะตองเขียนใหชัดเจนและใหเขียนใหเปน
ระบบเดียวกัน 
         -  หลักสูตรนี้ควรมีรายวิชา  ปญหามลพิษเกี่ยวกับเครื่องสําอาง  และวิชาสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง       
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  -  ให เขียนวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมใหถูกตองชัดเจน   และเรียงตามลําดับ  
ความสําคัญใหม 
  -  ควรแยกวิชาทฤษฎีกับวิชาปฏิบัติ 
  -  วิชา  ๔๑๓๓๓๐๑  การปฏิบัติงานเฉพาะหนวยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางไมมี
คําอธิบายรายวิชาที่แสดงวาเปนการปฏิบัติ  แตเขียนรายวิชาเชิงทฤษฎีอยางเดียว 
  -  ในคุณสมบัติของผูเขาศึกษาหนา  ๓๔  คําวาหรือเทียบเทาควรเขียนใหชัดเจนวาคืออะไร  
เพราะผูมาศึกษาในสาขาวิชานี้ควรมีพื้นฐานดานเคมี 
  -  วิชาโครงการสหกิจศึกษา  ควรกําหนดจํานวน  ๖  หนวยกิต 
  -  ช่ือวิชาฝกงานตางประเทศ  (Oversea  Training)  ควรเปลี่ยนคําวา  Training  เปน  
Practical  หรือ  Internship 
  -  กลุมวิชาเลือก  ๙  หนวยกิต  ไมเหมาะสมเนื่องจากนอยเกินไป 
  -  การจัดกลุมวิชาควรจัดเปน  ๓  กลุมคือ  กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  กลุมวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และกลุมวิชาธุรกิจเครื่องสําอาง 
  -  รายละเอียดงบประมาณคาใชจายในหนา  ๒๒  ควรเขียนในลักษณะที่มีความเปนไปได 
  -  มีหองปฏิบัติการเครื่องสําอางพรอมที่จะเรียนหรือไม 
  -  ควรเพิ่มพื้นฐานวิชาชีพจําพวก  ออแกนิกส  หลักสูตรมีกําหนดเพียง  ๑  รายวิชา           
ไมนาเพียงพอ 
  -  คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรควรจะตรงกับสาขาที่เปดสอนมากกวานี้ 
  -  ตัวหลักสูตรไมลึกเพียงพอที่จะใหบัณฑิตสามารถไปผลิตเครื่องสําอางได  ดังนั้นควรตั้ง
วัตถุประสงคของหลักสูตรใหชัดเจนวาตองการผลิตบัณฑิตเพื่ออะไร 
  -  วิชากฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  ใหเปลี่ยนเปน  วิชากฎหมาย
ของอาหารและยา 
  -  หนา  ๗  ผศ.เสาวนิตย   ภักดีมงคล  ไมมีช่ือในผูสอน 
  -  อาจทําหลักสูตรพิเศษรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม  เชน  กิฟฟารีน 
  -  ในแผนการเรียนใหใชคําวา  วิชาเอกเลือก  และวิชาเอกบังคับ    
          
   มติคณะกรรมการ   คณะกรรมการสภาวิชาการใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ         
แลวนําเสนอสภาวิชาการใหม 
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   ๓.๓  การขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 
   ผศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธิ์  นําเสนอดังนี้ 

            ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ    จังหวัดปทุมธานี        
มีความประสงคขออนุมัติ  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร ของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาภาคพิเศษและ
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๑  ตั้งแตวันที่   ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รวมจํานวนทั้งสิ้น  ๕๙๕ ราย       
จึงขอนําเสนอสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดอนุมัติผลใหมีผล
ตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา 

  
   มติคณะกรรมการ     คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบการขออนุมัติอนุปริญญาและ
ปริญญาบัตร  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
 ปดประชุมเวลา  ๑๕.๑๕  น.  

 

                นายทวี    เจริญสุข 
                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

   ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


